

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2236**/UBND-NC

Trà Vinh, ngày **01** tháng **6** năm 2022

V/v triển khai, thực hiện
Tháng hành động phòng, chống
ma túy năm 2022

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh (3 hệ);
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ngày 17/5/2022, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 3042/VPCP- KGVX về việc triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm” năm 2022.

Để hưởng ứng “Ngày quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” (ngày 26/6) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy từ nay đến hết ngày 30/6/2022, với chủ đề “*Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy - Vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn*”, với nội dung cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo thành một chiến dịch về truyền thông phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy. Nội dung tuyên truyền tập trung vào chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy; những điểm mới của Luật phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành; những hậu quả, tác hại của việc sử dụng, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, nhất là các loại ma túy tổng hợp; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa trong quần chúng nhân dân.

- Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Báo Trà Vinh tăng cường đưa tin, bài, ảnh, phóng sự phản ánh về các hoạt động phòng, chống ma túy của các cơ quan chức năng; hậu quả, tác hại của các chất ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần và giáo dục kỹ năng phòng ngừa ma túy trong giới trẻ; thực hiện đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền tại cơ sở,...

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác quản lý, kiểm tra

các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch không dễ tội phạm và tệ nạn ma túy lợi dụng hoạt động; triển lãm tranh cổ động về phòng, chống ma túy,...

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma túy; xây dựng và truyền tải thông điệp phòng, chống ma túy trên Cổng/Trang thông tin điện tử,...

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh,... tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên; cách nhận biết, tác hại của các loại ma túy tổng hợp và các chất gây nghiện, chất hướng thần núp bóng các vỏ bọc, hình thức như: Tem giấy, bùa lưỡi, cỏ Mỹ, bóng cười,... cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh. Tập trung chỉ đạo lực lượng mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, nâng cao hiệu quả điều tra, xử lý tội phạm về ma túy trên địa bàn lĩnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Phương án, Kế hoạch nghiệp vụ của Bộ Công an về đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; rà soát, thống kê, phân loại, đưa vào quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, nhất là các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy có biểu hiện “loạn thần”, “ngáo đá” để có các biện pháp quản lý, không để đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp thực hiện công tác xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa người vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định; tăng cường giáo dục, quản lý người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Tăng cường kiểm tra, triệt xóa diện tích trồng, tái trồng trái phép cây có chứa chất ma túy; thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

Tăng cường công tác quản lý các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự nhất là kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, dịch vụ karaoke, “hát với nhau”,... không để các đối tượng lợi dụng để tổ chức mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy. Chủ động phối hợp kiểm duyệt, điều tra, phát hiện và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức giới thiệu, mua bán, khuyến khích sử dụng ma túy, các chất gây nghiện, chất gây ảo giác trên internet, mạng xã hội (nếu có).

Phát huy hiệu quả và khai thác tối đa hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu Căn cước công dân phục vụ công tác quản lý địa bàn, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; tổ chức tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những trường hợp lái xe dương tính với các chất

ma túy trong quá trình tham gia giao thông; kịp thời cung cấp tài liệu tuyên truyền, thông báo tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy và định hướng thông tin cho các cơ quan truyền thông; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy hiệu quả, thiết thực, có ý nghĩa tuyên truyền cao.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm và ma túy, các Đoàn Biên phòng phối hợp với lực lượng Công an các cấp đồng loạt triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy trên tuyến biên giới biển của tỉnh. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới biển không vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy; phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy tại khu vực biên giới biển.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện Quy chế phối hợp 3 lực lượng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Y tế, Sở Công Thương phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường thanh kiểm tra, kiểm soát quản lý chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy, kiểm soát tiền chất, tân dược gây nghiện. Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn chuyên môn cho đội ngũ y tế cấp cơ sở về công tác xác định tình trạng nghiện ma túy, sử dụng có hiệu quả số cán bộ đã được cấp chứng nhận về xác định tình trạng nghiện ma túy, ưu tiên bố trí cho tuyến cơ sở; phối hợp với các ngành chức năng có liên quan đẩy mạnh công tác xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan chỉ đạo thực hiện tốt công tác lập hồ sơ tổ chức cai nghiện cho các đối tượng nghiện trên địa bàn; tổ chức xây dựng, nhân rộng các mô hình cai nghiện ma túy, tái hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện ma túy; hướng dẫn tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng theo quy định. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy; tăng cường quản lý, giám sát người nghiện ma túy, đảm bảo an toàn Cơ sở cai nghiện.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy.

8. Đề nghị Tỉnh đoàn phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động phối hợp về phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng ngừa

ma túy trong đoàn viên, thanh niên.

9. Các sở, ban, ngành còn lại theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung, hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy trong nội bộ đơn vị và ngoài Nhân dân. Kịp thời thông báo, trao đổi với cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy khi phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy theo lĩnh vực phụ trách, địa bàn quản lý.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn quản lý, tập trung chỉ đạo phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền và đấu tranh chống tội phạm ma túy; tiến hành kiểm tra, quản lý chặt chẽ các loại hình kinh doanh, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, dịch vụ karaoke,... không để tội phạm lợi dụng các loại hình dịch vụ trên để mua bán, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy, chất hướng thần trên địa bàn; vận động, yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện ký cam kết không mua bán, tàng trữ, để các đối tượng lợi dụng cơ sở để sử dụng trái phép chất ma túy. Chỉ đạo triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống ma túy từ cơ sở, khu dân cư, trường học; tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn; thực hiện tốt công tác quản lý các đối tượng nghiện hiện đang sống ngoài cộng đồng, chỉ đạo lập hồ sơ, xác định tình trạng nghiện của các đối tượng để áp dụng các biện pháp quản lý, cai nghiện theo quy định.

Ưu tiên, bố trí kinh phí cho công tác cai nghiện ma túy, xác định tình trạng nghiện ma túy, lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện, tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện.

Kết quả thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2022, các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương gửi báo cáo đến Công an tỉnh **trước ngày 05/7/2022** để tổng hợp, báo cáo.

Giao Công an tỉnh hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Công an (b/c);
- Cục CSĐTTP về ma túy, BCA;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- BLĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC. 03

CHỦ TỊCH



Lê Văn Hảo